

QUẬN 3**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 3****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2008/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 17 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT**Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2008****HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân; các báo cáo và tờ trình của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan; thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 3 về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân quận trong sáu tháng đầu năm và chương trình công tác trong sáu tháng cuối năm 2008.

Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 3 và của các cơ quan hữu quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong sáu tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong sáu tháng cuối năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận 3 nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 3 trong sáu tháng đầu năm 2008

Trong sáu tháng đầu năm, có nhiều yếu tố khách quan phát sinh ngoài dự báo.

Giá xăng dầu, sắt thép, xi măng, vật liệu xây dựng, gạo và các hàng hóa khác tăng cao. Lãi suất huy động vốn lẫn lãi suất cho vay của ngân hàng cũng liên tục tăng và thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản lại giảm mạnh. Các yếu tố không thuận lợi trên đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân lao động, đến tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân quận 3 đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Một số kết quả đáng chú ý như sau:

1. Doanh thu thương mại - dịch vụ ước thực hiện được 25.142 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành thương mại tăng 37,5%, ngành dịch vụ tăng 37%. Một số ngành dịch vụ có mức tăng trưởng cao như: du lịch (44,7%), ngân hàng (42,2%), nhà hàng (20,3%), khách sạn (18,6%)...

2. Thu thuế được 662 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm. Việc quản lý thu - chi ngân sách khá chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và triệt để tiết kiệm (Quận đã tiết kiệm được 465.824.375 đồng qua công tác thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý ngân sách chi phí hành chính).

3. Tập trung triển khai thực hiện “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, trong đó Quận được Thành phố chọn làm điểm về thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng. Đã tạo được sự chuyển biến bước đầu trong nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường, vi phạm nếp sống văn minh đô thị, các điểm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

4. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động lễ hội phục vụ Tết Mậu Tý và các ngày lễ kỷ niệm lớn. Trong phong trào thể dục thể thao, Quận tiếp tục giữ vững thế mạnh, duy trì xây dựng và phát triển các loại hình hoạt động phong phú đa dạng.

5. Năm học 2007 - 2008 đạt được nhiều kết quả tốt. Tỷ lệ trẻ được huy động ra lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,1%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại Trường Nguyễn Thị Diệu là 96,6%.

6. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 20,65% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều loại án có tỷ lệ khám phá cao như án giết người, giao cấu trẻ em, đưa hối lộ, làm nhục người thi hành công vụ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo, cướp giật tài sản.

7. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quận cũng có một số vấn đề tồn tại cần tập trung giải quyết trong thời gian tới. Việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của Quận đang khó khăn do giá cả nguyên vật liệu tăng. Thực hiện “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tuy có chuyển biến bước đầu, nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu của một quận trung tâm thành phố. Tình trạng thiếu tôn trọng luật lệ giao thông, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, xả rác ngoài đường phố còn khá phổ biến. Tệ nạn xã hội, đặc biệt là mại dâm, ma túy vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp. Số người mới nghiện và tái nghiện ma túy đang có nguy cơ tăng. Tuy có nhiều loại án có tỷ lệ khám phá cao nhưng tỷ lệ khám phá án nhìn chung vẫn chưa đạt yêu cầu, chỉ mới đạt 43,19%.

II. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

Ngoài nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được nêu trong các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận lưu ý Ủy ban nhân dân quận một số vấn đề sau đây cần tập trung giải quyết tốt trong quá trình chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm:

1. Trong công tác thu thuế, có biện pháp chỉ đạo tăng cường quản lý, bồi dưỡng và khai thác nguồn thu; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật. Phấn đấu giảm ít nhất 20% khoản nợ đọng thuế có khả năng thu.

2. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình xây dựng cơ bản, chỉnh trang vỉa hè, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, thực hiện mảng xanh đô thị theo kế hoạch đề ra. Chú ý khắc phục những tồn tại từ những nguyên nhân chủ quan như trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức thực hiện dự án. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình đã hoàn thành, khắc phục tình trạng giải ngân dồn dập vào những ngày cuối năm.

3. Thực hiện tốt “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, tạo tiền đề cho việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho những năm tiếp theo. Nội dung vận động, tuyên truyền phải cụ thể, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hoàn tất việc lắp đặt nhà vệ sinh công cộng miễn phí và thùng rác công cộng ở những vị trí cần thiết và phù hợp. Giải quyết có trọng tâm, trọng điểm các nơi phức tạp về trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường. Tập trung thực hiện các tuyến đường đã được đăng ký là tuyến đường “Văn minh - sạch đẹp - an toàn - kiểu mẫu”.

4. Có giải pháp thiết thực hỗ trợ kịp thời các hộ diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành tiêu chí nâng mức thu nhập các hộ nghèo lên trên 7 triệu đồng/người/năm. Thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi các loại xe 3, 4 bánh tự chế trên địa bàn quận 3.

5. Tổ chức tốt năm học 2008 - 2009.

6. Sơ kết việc thực hiện mô hình “Một cửa liên thông” tại 4 phường điềm. Tăng cường công tác kiểm tra việc thụ lý, giải quyết cấp giấy chủ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, giấy phép xây dựng... tại các phòng, ban chức năng của Quận, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn, gây phiền hà cho nhân dân.

7. Tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, nâng cao tỷ lệ khám phá án. Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác quản lý, giáo dục, giúp người sau cai nghiện hồi gia sớm hòa nhập cộng đồng.

III. Về các tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 3

Thông qua nội dung các tờ trình sau:

1. Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3 về đề nghị phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 (Hội đồng nhân dân quận có nghị quyết riêng);

2. Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3 về đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 của quận (Hội đồng nhân dân quận có nghị quyết riêng);

3. Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3 về bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008;

4. Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3 về điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của 02 dự án sau:

- Đối với dự án xây dựng mới Trung tâm Thể dục Thể thao Hồ Xuân Hương: Chuyển nguồn vốn ngân sách tập trung thành phố và quận 3 sang nguồn vốn xã hội hóa (kêu gọi hợp tác đầu tư).

- Đối với dự án xây dựng mới Trường Trung cấp Nghề quận 3: Chuyển nguồn vốn ngân sách tập trung thành phố sang ngân sách quận 3 để đầu tư xây dựng cơ bản, còn phần trang thiết bị phục vụ đào tạo thì sử dụng vốn vay kích cầu.

III. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân quận 3 chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; kịp thời phát hiện, phản ánh với Ủy ban nhân dân quận những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và khắc phục những sai sót trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 15 vào ngày 17 tháng 7 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

Thân Thị Thư